

## สังคมโพสต์ทูเดย์

| ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โพสต์ทูเดย์ เปิดทุกหน้า ค้นหาความจริง...๑...ปฏิบัติการช่วย 13 หมูป่า ออกจากถ้ำสำเร็จแบบเหนือความคาดหมาย ส่งผลให้ชื่อเสียงของ **ประเทศไทย** โด่งดังไปทั่วโลก หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของ **คนไทย** ทั้งชาติ จะทำให้ภาพลิ่งดิงาม ตรตรึงอยู่ในความทรงจำ **คนทั้งโลก** ได้นานแค่ไหน...๑...รัฐบาลต้องใช้โอกาสทองตรงนี้ ดึงคนจากทั่วโลกให้มา **เที่ยวเมืองไทย** ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส หน่วยงานของรัฐต้องใช้ **พลังประชารัฐ** ร่วมแรงร่วมใจ เหมือนครั้งคนไทยและคนทั่วโลก **พร้อมใจ** กันช่วยเอาหมูป่าออกมาจากถ้ำจนสำเร็จ...๑...เวลานี้ **พรรคประชารัฐ** เนื้อหอมสุดๆ อดีต สส.และอดีตผู้สมัคร สส.แต่คะแนนแพ้แบบเฉียดฉิว หลายคนหลายพรรค ถูกทาบทามให้เข้าร่วมพรรคใหม่กันคับคั่ง เบื้องต้น ตกปากรับคำจะร่วมหัวจมท้าย ใครๆ ก็รู้พรรคนี้ปูทางให้ **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** เดินไปนั่งบนเก้าอี้ผู้นำประเทศอีกสมัย แต่เส้นทางจะโรยด้วย **กลีบกุหลาบ** หรือมี **ขวากหนาม** ทิ่มตำ ไม่นานเดี๋ยวก็คงรู้...๑...แต่ช่วงนี้มีคนแอบเห็น **ลุงตุ๋** ปล่อยมุขอยู่บ่อยๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอารมณ์ดีจากภารกิจช่วย 13 หมูป่าออกจากถ้ำสำเร็จลุล่วงจนได้ใจ **คนทั้งโลก** มีหน้าซ้ำทั่วโลกต่างยินดีปรีดา ชื่นชมยกนิ้วให้ประเทศไทยสุดยอด แก้ปัญหาที่มีความเสี่ยงเกินร้อยจนสำเร็จ **ลุงตุ๋** เลยหน้าบานในฐานะผู้นำประเทศ ขออย่างเดียวกำลังเอนจอยใครอย่ามา **แห่รังแตน** ให้บั้งตึง...๑...เหตุการณ์เรื่อนำเที่ยวลุ่มที่ จ.ภูเก็ต จนนักท่องเที่ยวชาวจีน **เสียชีวิต** เป็นจำนวนมาก ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับคนทั่วโลก โดยเฉพาะ **นักท่องเที่ยวจีน** อย่าทำให้เขาารู้สึกว่า ญาติพี่น้องต้องมาตาย แล้วยังมาถูกคนในรัฐบาลไทยซ้ำเติมอีก...๑...ยิ่งสื่อโซเชียล มาเร็วไปเร็วการโพสต์การแชร์ ไม่ค่อยได้มีการตรวจสอบ ถ้าแชร์ใน

สิ่งที่ประเทศไทยเสียหาย คนจีนเชื่อ **ล้านเปอร์เซ็นต์** เพราะญาติพี่น้องเขามาตาย จึงต้องระวาง **ผู้ไม่หวังดี** ใช้ช่องว่างตรงนี้สร้างข่าวใส่ร้ายรัฐบาลและประเทศไทย ให้เสียหายใน **สายตาคนจีน** ถ้าไม่รีบวางมาตรการรับมือระวางจะกลายเป็น **น้ำผึ้งหยดเดียว...●...** รายได้หลักจากการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งมาจากนักท่องเที่ยวจีน แต่หลังจากเกิดเหตุเรือล่มที่ จ.ภูเก็ต เริ่มส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทยแล้ว **พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์** ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งข่าวร้าย นักท่องเที่ยวจีนเริ่มมีการ **แจ้งยกเลิก** การจองโรงแรมในภูเก็ตประมาณร้อยละ 10-15 แล้วตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. เป็นต้นมา **วีระศักดิ์ โควสุรัตน์** รมว.ท่องเที่ยวฯ จะทำอะไรอย่ารอวันหยุด...●...ชาวปากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โครงการคชอาณาจักรสมาคมชาวกูยแห่งประเทศไทย เชิญชวนชาวยไทยร่วมบวชเทิดพระเกียรติฯ โดยขบวนแห่หลังช้างกว่า 100 เชือก ในงานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.สุรินทร์ วันที่ 20-22 ก.ค.ที่วัดป่าอ้าเจียง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ไม่จำกัดอายุ ไม่มีค่าใช้จ่าย เลือกวัดพำนักได้ บวชอย่างน้อย 15 วัน สอบถามโทร 08-1065-5575...0..พบกันฉบับหน้า...■